



การประชุมนม

1 พระเจ้าทรงรักการประชุมนม

สนับสนุนการตอบสนองที่รวบรวมทุก 7TH วัน (Fun-Day) ของสัปดาห์.

เสียงของระฆัง (s) นอกตัวเลือกและ Glockenspiel

หรืออวัยวะภายในเริ่มต้นและสิ้นสุดการประชุมนม ที่ที่อาวุโสที่สุดที่เข้าร่วมให้การต้อนรับผู้สนับสนุนแขกผู้มาใหม่
โปรแกรมการประชุมเค้าโครง ยุคใหม่การจัดการเวลาจะใช้

ห้องกลองหรือโทรไปสวดมนต์ ผู้เข้าร่วมประชุมยืน (ป่วยหรือเสียด้าน) ใส่มือของพวกเขาหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์
(ภายในภายนอกไม่เคยมองตรงเข้าไปในดวงอาทิตย์)



และอธิษฐานทุกวันและสวดมนต์ริม โปรแกรมการประชุมขณะนี้อยู่ในความคืบหน้า

เสียงดนตรีที่ใช้สำหรับการเปิดและปิด (ชนิดหนึ่งอวัยวะ

..), อธิษฐานและชิ้นส่วนอื่น ๆ ของโปรแกรม (Gong หรือกลอง ..). หากมีริทมนุกวันชุมนุมเป็นไปตามรูปแบบนี้ในก
โปรแกรมที่ช่วยให้ชีวิตประเพณีท้องถิ่น: ภาษาการแต่งกาย, เครื่องดื่ม, อาหาร,
เพลงเต้นรำศุลกากร ..



กลุ่มที่ 1 ของเดือนยินดีต้อนรับคู่รักที่ลงนาม 'ศักดิ์สิทธิ์วิวาห์สัญญา' ในเดือนก่อนหน้า

กลุ่มที่ 2 ของเดือนต้อนรับเกิดใหม่ของเดือนก่อนหน้า

การประชุมนมครั้งที่ 3 ของเดือนยินดีต้อนรับผู้เข้าชมที่มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สนับสนุน

กลุ่มที่ 4 ของเดือนสะท้อนให้เห็นถึงผู้สนับสนุนและสมาชิกที่เสียชีวิตในเดือนก่อนหน้า

มารยาทในการประชุม

สนับสนุนการเยี่ยมชมการรวบรวมและส่งเสริมให้ผู้อื่นเข้าชม พวกเขาอธิษฐานบูชาสร้างสรรค์พูดคุย, แชนท์, กิน (ไม่มีอาหารขยะ) , ดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) ร้องเพลงเต้นรำหัวเราะเล่นกลมกลืน ..

มันเป็นชุมนุมของคุณเปลือยเปลือยไปกับการทำให้มันทำงาน!

การมีส่วนร่วมนำไปสู่ประสบการณ์ ประสบการณ์ที่มีความสำคัญ;

เราต้องการที่จะแบ่งปันเหล่านี้กับคนอื่น ๆ

เราต้องการที่จะหารือเกี่ยวกับประสบการณ์ของเรากับคนอื่น ๆ นี้จะเพิ่มความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่น ๆ เพิ่มขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีแปลเป็นความสุข

เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมีความต้องการที่จะมีความหลากหลาย วิชาที่ครอบคลุมอาจครอบคลุมกิจกรรมการช Manifest ชุมรายการความรู้ข่าวในปัจจุบัน, งานอดิเรกความสนใจในท้องถิ่นและรัฐบาล ไม่ต้องอาย!

อภิปรายมารยาท: ฟังอย่างใกล้ชิดโดยไม่ขัดจังหวะลำโพง ตอบจู้จี้โดยไม่ต้องเป็นที่น่ารังเกียจก้าวร้าวหรือหยาบคา ความสัมพันธ์ของมนุษย์ฟังพาความรัก, ความประนีประนอมความอดทน

เพื่อกระจายสถานการณ์; ตกลงที่จะไม่เห็นด้วย.

ที่ทุกคนชุมนุมสนับสนุนผู้เข้าชม, ผู้สูงอายุและสมาชิกมีการระบุเป็นผู้ปกครองผู้ปกครอง (ชื่อที่ 1) ทุกคนมีความเท่าเทียม ผู้สูงอายุและสมาชิกเป็นผู้นำที่มีชื่อกิตติมศักดิ์ ชื่อเหล่านี้จะใช้เฉพาะนอกการประชุมในที่สาธารณะหรือในคณะกรรมการ

ก่อนการประชุม

ผู้สูงอายุก่อนที่การประชุมจะจัดขึ้น (ดูคลาน 7 คนเผ่า) เตรียมความพร้อมโปรแกรมและการจัดระเบียบสถานที่ ประชาสัมพันธ์การประชุม (เมื่อไหร่ที่ไหนทิศทาง) เผยแพร่สื่อ .. จัดระเบียบ, การขนส่งสำหรับคนพิการป่วยผู้สูงอายุ ...

หลังจากที่ประชุม

มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหว กระจายข้อความของ 1 พระเจ้า 1 FAITH 1 คริสตจักร จักรवालปกครองผู้ปกครองและกฎหมายมอบให้ Manifest เชิญคนที่รวบรวมของคุณ

อ่านเพิ่มเติม, การศึกษา, กอด, ..

เริ่มต้น (ดู 1 ความศรัทธา) เริ่มต้นการประชุม; ต้นไม้ครอบครัว (ดูคริสตจักรที่ 1)

ปลาย